



สสท.6 อบรมพัฒนา จนท.



สสท.6 อบรมพัฒนา จนท. _ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 2) ซึ่งมีการกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเลอปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการพัฒนาตนเอง ของ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจาก 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ และจังหวัด อุทัยธานี รวมทั้งสิ้น จำนวน 72 คน มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนองาน เทคนิคการจับประเด็น และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงาน ผลการพัฒนาตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง

นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การพัฒนาบุคลากรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นนโยบายที่มีความสำคัญของกรมส่งเสริม การเกษตร ที่ต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ใน การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ๆ ที่ต้องทำงานกับเกษตรกร ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและได้รับการกำหนดให้เป็นเพื่อนแท้ ผู้อยู่เคียงข้างเกษตรกร มีหน้าที่ในการแนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความมั่นคงใน อาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขในการดำรงอาชีพ นั้น เป็นเป้าหมายที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง และเป็นเป้าหมายที่ยากและท้าทายพวกเรา ทุกคน

สำหรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรในอนาคตนั้น จะพุ่งเป้าในเรื่องของการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับเกษตรกร เกษตรกรต้องคิดเป็น วิเคราะห์ได้ โดยเน้น รูปแบบการส่งเสริมการเกษตร ตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะชุมชน หรือเฉพาะบุคคลและผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำพาเกษตรกรไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นได้ คือ นักส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จะมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุด นี่คือการที่ หนักหน่วงและท้าทายอย่างมากของพวกเขา ประกอบกับการที่มีนักส่งเสริมการเกษตรครอบคลุมอยู่ทุกตำบล ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จึงได้รับมอบหมายให้ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประสานงานและดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายและการพัฒนาต่างๆ ในระดับตำบลอีกด้วย